



รายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
1.กิจกรรมการ ขับเคลื่อน หลักสูตรด้าน ทุจริตศึกษา	-	<p>ด้านปริมาณ</p> <p>1.ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90</p> <p>2.นักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของสถานศึกษา ด้านความ ซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์การ ประเมินร้อยละ 100 และผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>ด้านคุณภาพ</p> <p>1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>2. โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ ทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต</p>	<p>ด้านปริมาณ</p> <p>1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร้อยละ90</p> <p>2.นักเรียนโรงเรียนแจ้ห่มวิทยามีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของสถานศึกษา ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านเกณฑ์ การ ประเมินร้อยละ 100 และผลการ ประเมินอยู่ในระดับ 3 ร้อยละ80</p> <p>ด้านคุณภาพ</p> <p>1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนภายในโรงเรียนได้รับการส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>2. โรงเรียนนำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ ทุจริต ดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานป.ป.ช. ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต</p>	<p>ครู และนักเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจใน การเรียน หลักสูตรด้าน ทุจริตศึกษาเกิด คุณลักษณะ 5 ประการของ กิจกรรม โรงเรียนสุจริต และสามารถ นำไปขยายผลสู่ เพื่อนๆใน โรงเรียนและ สังคมภายนอก ได้</p>

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการ ดำเนินงาน
2.กิจกรรมสื่อ ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การ สร้างสังคมไม่ ทนต่อการ ทุจริต	-	<p align="center">ด้านปริมาณ</p> <p>1.สื่อภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต สามารถส่งเสริม คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ ได้ร้อยละ 90</p> <p>2.สามารถใช้สื่อต่อต้านการทุจริต ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ ปลูกฝังค่านิยมการ ต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบ ร้อยละ 90</p> <p align="center">ด้านคุณภาพ</p> <p>1. สื่อภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต สามารถส่งเสริม คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ</p> <p>2. สามารถใช้สื่อต่อต้านการทุจริต ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ ปลูกฝังค่านิยมการ ต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบ</p>	<p align="center">ด้านปริมาณ</p> <p>1. สื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต สามารถส่งเสริม คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ ได้ร้อยละ 90</p> <p>2.สามารถใช้สื่อต่อต้านการทุจริต ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ ปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านทุจริตทุก รูปแบบ ร้อยละ 90</p> <p align="center">ด้านคุณภาพ</p> <p>1. สื่อภาพยนตร์สั้น สร้างสรรค์ ต่อต้านการทุจริต สามารถส่งเสริม คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ</p> <p>2. สามารถใช้สื่อต่อต้านการทุจริต ไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ ปลูกฝังค่านิยมการ ต่อต้านทุจริต ทุกรูปแบบ</p>	<p>บูรณาเนื่องจาก สถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 นักเรียนไม่ สามารถ รวมกลุ่มได้โดย นักเรียนรู้จัก ผลิตสื่อ เช่น คลิปคำคม ต่อต้านการ ทุจริตการถอด บทเรียนจากสื่อ วิดีโอใน หลักสูตรด้าน ทุจริตได้ สามารถนำ เสนอข้อมูลสื่อ ต่อต้านการทุจริต ได้เกิดความ ตระหนักและ เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและ สังคมได้</p>